

Văn hóa làng trong xây dựng nông thôn mới

KỶ 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ DANH HIỆU VĂN HÓA

Hơn 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần thiết thực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa có chuyển biến rõ rệt, không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả các danh hiệu này mà còn tạo nền tảng vững vàng cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò "hạt nhân" tiêu biểu

Là một trong những gia đình trẻ 5 năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thôn Kênh Đào, xã Hồng Phong (Vũ Thư), gia đình anh Trịnh Ngọc Hoàn và chị Lê Thị Thu Hồng luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, cùng cộng đồng dân cư xây dựng thôn xóm ngày càng khang trang. Với cương vị Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã, anh Hoàn trong các hoạt động thiện nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi tằm trong phòng lạnh cho thu nhập ổn định từ kén tằm bình quân gần 200 triệu đồng mỗi năm.



Giao lưu thể thao quần chúng nâng cao tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Về những đóng góp cho phong trào của địa phương, anh Hoàn cho biết: Hơn 10 năm gắn bó với công tác đoàn, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Với sức trẻ, sự năng động và trách nhiệm với cộng đồng, tôi không chỉ cố gắng hiến cho phong trào chung tại thôn xóm mình đang sinh sống mà còn nỗ lực trong các hoạt động xây dựng khu thể thao thôn, xã, duy trì hiệu quả câu lạc bộ thể thao quần chúng. Ngoài ra, vì bản thân có đầy đủ trang thiết bị âm thanh, loa đài nên trong các chương trình văn nghệ của thôn, xóm, các chương trình giao lưu trong và ngoài xã, tôi đều hỗ trợ hết mình, góp

phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong khu dân cư. Cùng gắn bó với sản xuất nông nghiệp như gia đình anh Trịnh Ngọc Hoàn, gia đình ông Trần Ngọc Quán, thôn Lưu Xá Đông, xã Canh Tân (Hưng Hà) có mô hình trồng cây ăn quả, nuôi gà, cá, sau khi trừ chi phí cho thu nhập bình quân 500 - 700 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2018 đến nay, mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình ông tạo

việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cùng tinh thần tương thân tương ái, nhiều năm liền ông Quán đều trích từ 30 - 40 triệu đồng/năm trao quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), gia đình ông ủng hộ thôn hơn 150 triệu đồng để làm đường giao thông. Ông

Quán chia sẻ: Gia đình tôi luôn thực hiện tốt mọi quy định của địa phương, giáo dục con cái chuyên tâm phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, gia đình cũng tích cực hưởng ứng phong trào do các đoàn thể phát động, giúp đỡ nhân dân và vận động nhân dân cùng làm.

Gia đình ông Quán, anh Hoàn đều là những gia đình văn hóa tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hàng năm đều được bình xét và khen thưởng kịp thời từ cơ sở thôn đến cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh vào những dịp như ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày gia đình Việt Nam 28/6... đã tạo động lực tinh thần to lớn, không chỉ khuyến khích các gia đình thêm hăng say xây dựng đời sống văn hóa mà còn thiết thực phát triển phong trào sâu rộng, nâng cao chất và lượng danh hiệu văn hóa.

Tinh thần đồng thuận trong cộng đồng dân cư

Xác định văn hóa là một trong những tiêu chí then chốt, bảo đảm tính bền vững và là nền tảng, động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM, nhiều địa phương đã quan tâm, đầu tư bằng hoạt động thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

Là một trong những thôn văn hóa tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thôn Thái Hòa, xã Bình Định (Kiến Xương) hiện có 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều hộ giữ vững thành tích đạt được qua các năm. Không chỉ có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng NTM mà hoạt động của các câu

lạc bộ văn nghệ, thể thao tại đây cũng diễn ra thường xuyên, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu, giao lưu tại các giải thể thao, liên hoan văn nghệ trong và ngoài xã, tạo đời sống văn hóa tinh thần sôi nổi.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thái Hòa cho biết: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói chung và công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa nói riêng trên địa bàn thôn được cán bộ và nhân dân trong thôn quan tâm, hưởng ứng. Việc bình xét bảo đảm công khai, minh bạch, việc tuyên dương gia đình văn hóa diễn ra vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm. Chúng tôi xác định trước hết phải có sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ bộ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, phải phát huy dân chủ. Việc thảo luận các công việc mang tính đột phá cần sự đoàn kết để có tiếng nói chung. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Thực tiễn trên địa bàn xã Bình Định nói chung, thôn Thái Hòa nói riêng đã chứng minh việc gắn kết chặt chẽ quá trình xây dựng các danh hiệu văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm cho hoạt động văn hóa được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xác định ý chí, tinh thần đồng thuận của nhân dân luôn là yếu tố quan trọng đối với việc thực hiện hiệu quả tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM nên công tác chăm lo cho lĩnh vực này được các địa phương thực hiện thường xuyên, rộng khắp và đạt chất lượng cao. Nhiều địa phương lồng ghép nội dung

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Khi tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, mỗi gia đình không chỉ xác định trách nhiệm của mỗi thành viên với gia đình mà còn xác định trách nhiệm của gia đình với cộng đồng xã hội bởi "gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình". Các gia đình văn hóa luôn tích cực tham gia phong trào thi đua do địa phương phát động, đặc biệt trong đó là phong trào thi đua xây dựng NTM. Đây đều là những tấm gương sáng trong thực tiễn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các chủ trương, chính sách được triển khai rộng khắp tới tận gia đình, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Tiến Lương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh



Trong xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, hàng năm Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức triển lãm, cuộc thi tuyên truyền lưu động, dàn dựng, biểu diễn tiểu phẩm thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Trung tâm xuất bản các đĩa CD tuyên truyền, tổ chức hàng trăm lượt xe tuyên truyền lưu động về khắp các địa phương. Hỗ trợ nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả hoạt động câu lạc bộ văn nghệ, thể thao của thôn, xã, phát huy vai trò thiết chế văn hóa trong xây dựng NTM, cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh trực tiếp phối hợp triển khai nhiều chương trình tập huấn dành cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ ở khu dân cư, đồng thời góp phần phục dựng làng chèo cổ trong đời sống văn hóa mới.

của chương trình xây dựng NTM trong nội dung của hương ước, quy ước, từ đó những chuẩn mực đạo đức trọng nhân dân đều được nắm bắt, cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và đã huy động được sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ngành văn hóa

xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên là duy trì, phát triển mạnh mẽ hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM.

(còn nữa)

TU ANH

Công tác khuyến học, khuyến tài ở Kiến Xương



Hội Khuyến học huyện Kiến Xương trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Những năm qua, huyện Kiến Xương luôn chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT), góp phần nâng cao dân trí. Xã Vũ An có 7 chi hội khuyến học với 1.369 hội viên, trong đó 5 chi hội thôn, 2 chi hội trường học; có 28 ban khuyến học, trong đó có 17 ban khuyến học đồng họ, 1 ban khuyến học của giáo xứ, 10 ban khuyến học của các đoàn thể, tổ chức xã hội. Ông Đỗ Xuân Hợp, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: Những năm qua, Hội luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; phối hợp với các đoàn thể, ngành giáo dục để vận động, đồng họ, các gia đình tham gia, đồng họ, các gia đình phấn đấu đạt danh hiệu gia đình học

tập, đồng họ học tập và đơn vị, cộng đồng học tập. Tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ. Đến nay, quỹ khuyến học toàn xã đạt hơn 360 triệu đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, các tổ chức khuyến học trong xã đã khen thưởng 1.262 học sinh giỏi các cấp với số tiền gần 92 triệu đồng; tặng quà 32 học sinh vượt khó hiếu học với số tiền 10 triệu đồng; khen thưởng 29 cán bộ, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học số tiền 2,9 triệu đồng... Tại xã Thanh Tân, ông Phan Đại Hạ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: Nhằm thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân, xã duy trì xây dựng quỹ khuyến học tới thiếu 10.000 đồng/hộ/năm, đồng thời vận động nguồn lực từ con em địa phương thành đạt, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. Tổng số quỹ khuyến học toàn xã đến nay đạt trên 350 triệu

đồng. Hàng năm, 100% chi hội đều tổ chức động viên, khen thưởng học sinh vào dịp tết Nguyên đán, tết Trung thu, ngày khai giảng năm học mới; xã duy trì tổ chức gặp mặt sinh viên cao đẳng, đại học, học sinh giỏi cấp huyện trở lên vào sáng mừng 4 tết Nguyên đán hàng năm. Quan tâm động viên, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh vượt khó như tặng xe đạp, gạo, túi học tập, bút viết, nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho 6 học sinh. Ông Bùi Thế Dân, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kiến Xương khẳng định: Hàng năm, Hội Khuyến học huyện luôn chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua như xây dựng quỹ học, nhân rộng các mô hình học tập, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Từ các phong trào thi đua, nhiều gia đình, đồng họ quan tâm hơn đến việc học của con em mình, góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài. Cùng với đó Hội xây dựng chương

trình công tác, tổ chức giao ban, ký kết thi đua giữa các cụm, khối, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội các cấp để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đi vào nền nếp. Hội đã triển khai tới 100% đơn vị trên địa bàn huyện về xây dựng mô hình "Đơn vị học tập"; 33/33 xã, thị trấn được kiểm tra, đánh giá công nhận cộng đồng học tập cấp xã và trung tâm học tập cộng đồng. Hệ thống tổ chức hội đã được phủ kín địa bàn toàn huyện với 53 hội khuyến học cơ sở, 338 chi hội khuyến học thôn, khu phố, trường mầm non, tiểu học, THCS, cơ quan, 577 ban khuyến học đồng họ, 40 ban khuyến học trong các nhà thờ, nhà chùa, doanh nghiệp, đoàn thể. Công tác xây dựng quỹ khuyến học ở các chi hội, đồng họ được tổ chức sôi nổi vào dịp tết Trung thu, tháng khuyến học, khai giảng năm học mới, tết Nguyên đán. Đến nay, quỹ khuyến học huy động trong toàn huyện được gần 14 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng năm hội khuyến học các xã, thị trấn tổ chức khen thưởng cho hơn 10.000 học sinh.

Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện Kiến Xương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, trong đó tập trung xây dựng các mô hình học tập, cốt lõi là "Mô hình công dân học tập"; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập đạt và vượt mục tiêu đề ra.

THU THUY

BỮA CƠM CÔNG ĐOÀN ẤM LÒNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tri ân đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức bữa cơm công đoàn tại các doanh nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Do vậy, chúng tôi đã tham mưu và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo DN để cùng thực hiện chương trình. Mỗi suất ăn trị giá 70.000 đồng, trong đó Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ 40.000 đồng, Công ty hỗ trợ 30.000 đồng. So với bữa ăn ca hàng ngày, bữa cơm công đoàn tăng đến thăm hỏi và động viên giúp chúng tôi có thêm động lực để làm việc tốt hơn. Tôi mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức nhiều bữa cơm công đoàn cho người lao động.

Ông Phạm Đình Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Công đoàn Công ty rất vui mừng khi đón nhận sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên trong việc triển khai bữa cơm công đoàn tới người lao

động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng hướng dẫn thực hiện tới các cấp công đoàn trong tỉnh. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức bữa cơm công đoàn tại các DN. Giá trị của suất ăn trong bữa cơm công đoàn bằng giá trị bữa cơm thường ngày và giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa, trong đó giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn tối đa 50.000 đồng/suất. Quá trình thực hiện chương trình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, DN. Đặc

biệt quan tâm đến các đơn vị, DN có đông công nhân lao động, điều kiện khó khăn để mọi người lao động đều được thụ hưởng bữa cơm công đoàn. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 10 bữa cơm công đoàn với sự tham gia của hơn 11.000 đoàn viên, người lao động.

Bà Phạm Thị Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Bữa cơm công đoàn là chương trình trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thông qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/1/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn của người lao động". Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca của đoàn viên, người lao động, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người lao động, xây dựng môi trường đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.



Bữa cơm công đoàn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

THU HOAI